

📖 **Mô tả công việc:**

STT	Vị trí tuyển dụng	SL	Mô tả công việc	Yêu cầu khác
1	Bác sĩ dinh dưỡng	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận bệnh, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; - Tham vấn dinh dưỡng bệnh lý, khám nhi để tham gia công tác khám và trực tại phòng khám của bệnh viện; - Tham gia công tác nghiên cứu khoa học; - Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng khoa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp sau đại học chuyên khoa dinh dưỡng; - Có kinh nghiệm làm việc tại cơ sở y tế.
2	Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh	06	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nghiêm quy chế bệnh viện và quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh; - Hướng dẫn các kỹ thuật viên trong khoa giúp người bệnh thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về chẩn đoán hình ảnh; - Đọc kết quả chẩn đoán, ký phiếu trả kết quả trong phạm vi được phân công; - Tham gia nghiên cứu khoa học; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ưu tiên tốt nghiệp Chuyên khoa cấp 1 – Chẩn đoán hình ảnh hoặc có chứng chỉ hành nghề chẩn đoán hình ảnh; - Có kinh nghiệm làm việc tại cơ sở y tế.

3	Điều dưỡng chăm sóc	50	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho người bệnh theo chỉ định và sự phân công; - Hướng dẫn người bệnh về chăm sóc và phòng bệnh; - Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; - Ghi chép hồ sơ điều dưỡng theo quy định; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo khoa phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng đa khoa; - Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc chứng chỉ hành nghề.
4	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu	03	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thao tác kỹ thuật chuyên môn cho bệnh nhân tại phòng VLTL và các khoa khác; - Hướng dẫn động viên người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập đúng kỹ thuật bệnh viện và bảo đảm an toàn; - Ghi chép đầy đủ vào phiếu VLTL và phiếu chăm sóc; - Tham gia phục hồi chức năng cộng đồng theo sự phân công; - Tham gia thường trực theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa; - Tham gia nghiên cứu khoa học; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng khoa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật phục hồi chức năng; - Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên ngành hoạt động trị liệu, âm ngữ trị liệu và có khả năng giao tiếp ngoại ngữ; - Có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở y tế.

5	Kế toán viên (phòng Tài chính kế toán)	02	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm soát, đối chiếu toàn bộ các khoản thu viện phí, bảo hiểm y tế và các khoản thu ứng trước của bệnh nhân. - Kiểm tra chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế chuyên đến để tổng hợp và quyết toán kịp thời với cơ quan BHXH theo quy định. - Báo cáo tổng hợp viện phí hàng ngày, tham gia trực viện phí. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán; - Thành thạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ kế toán chuyên ngành, kế toán tổng hợp; - Có thể làm việc trong môi trường công việc áp lực cao, và tham gia trực đêm. - Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác tương ứng;
6	Nhân viên phụ trách công tác đấu thầu (Phòng Vật tư - TTB)	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia công tác đấu thầu vật tư – trang thiết bị y tế; - Lập kế hoạch, triển khai thực hiện đấu thầu các gói thầu theo sự phân công, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhà thầu; - Theo dõi xuất nhập, tồn vật tư; - Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng phòng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược hoặc Quản trị kinh doanh; - Có hiểu biết về quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu; - Có năng lực về lập, triển khai, đánh giá, tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án. - Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

7	Y tế công cộng (Các khoa lâm sàng)	12	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách phần hành chính, nhập liệu, xuất viện cho bệnh nhân; - Kiểm tra hồ sơ bệnh án về các quy định của BHYT; - Tham gia nghiên cứu khoa học, đề án cải tiến chất lượng; - Thực hiện các công tác chuyên môn khác khi được phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y tế công cộng; - Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản về thống kê trong phân tích số liệu; - Có kỹ năng sử dụng các phần mềm phân tích số liệu thông dụng như SPSS, EpiData; - Có thể làm việc trong môi trường công việc áp lực cao, và tham gia trực đêm.
8	Chuyên viên tiếp dân	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo trực tiếp hoặc qua đường dây nóng bệnh viện, đường dây nóng của Sở Y tế, Bộ Y tế; - Xử lý các vấn đề phản ánh, khiếu nại của thân nhân bệnh nhân trong quy định cho phép hoặc chuyển đến các cá nhân, bộ phận có liên quan để được phản hồi hoặc giải quyết kịp thời; - Báo cáo thống kê, phân tích các vấn đề và áp dụng kết quả phân tích nguyên nhân vào việc cải tiến chất lượng; - Xây dựng quy trình nâng cao chất lượng bệnh viện; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Luật, công tác xã hội... - Có kinh nghiệm làm công tác tiếp dân hoặc vị trí tương đương.

9	Kỹ thuật viên công nghệ thông tin	01	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống CNTT của bệnh viện; - Hỗ trợ xử lý các sự cố tin học; - Sửa chữa, thay thế các thiết bị ngoại vi; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin trở lên; - Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính; - Có thể làm việc trong môi trường công việc áp lực cao, và tham gia trực đêm.
10	Nhân viên bảo vệ	03	<ul style="list-style-type: none"> - Giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự tại bệnh viện; - Hỗ trợ vận chuyển, hướng dẫn cho thân nhân bệnh nhi, bệnh nhi khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp PTTH; - Yêu cầu: nam, có sức khỏe tốt, dưới 40 tuổi; - Ưu tiên bộ đội xuất ngũ; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. - Tham gia trực đêm.
11	Hộ lý	02	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, phục vụ người bệnh; - Thay, đổi đồ vải của người bệnh theo quy định; - Chuyển kết quả xét nghiệm tới các khoa; - Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công; - Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp PTTH; - Có sức khỏe tốt; - Tham gia trực đêm.